

Số: 69 /BC-UBND

Đông Hà, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị;
- UBND tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Công văn số 35/CV-ĐĐBQH ngày 17/3/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Công văn số 1330/UBND-TH ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố báo cáo giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố như sau:

1. Tại Điểm 8, Mục b, Phụ lục I cử tri khu phố Phương Gia, phường Đông Lễ kiến nghị: “*Các cấp chính quyền cần kiểm tra lại việc cấp đất 64 cho HTX Phương Gia*”.

Từ năm 2020, một số hộ gia đình có đơn phản ánh việc HTX Phương Gia san ủi nền nhà cũ do ông bà tổ tiên để lại để chia đất nông nghiệp cho xã viên và kiến nghị Nhà nước xem xét cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình đã sinh sống trước đây. Ngoài ra, một số hộ gia đình sinh sống ở vùng này trước đây quay lại tự ý lấn chiếm sử dụng đất, xây dựng công trình, đồng thời có kiến nghị đòi lại đất vườn cũ, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước tình hình đó, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Đông Lễ kiểm tra, rà soát và đã có văn bản trả lời cho người dân có đơn kiến nghị, nhưng người dân vẫn không đồng tình và tiếp tục có kiến nghị.

Để giải quyết kiến nghị của người dân thấu đáo, đúng quy định pháp luật, UBND thành phố đã chỉ đạo phường Đông Lễ tổ chức rà soát, thu thập hồ sơ, tài liệu qua các thời kỳ, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan, từ đó tổng hợp báo cáo toàn bộ quá trình quản lý và sử dụng đất tại khu vực này. Yêu cầu phải làm rõ nguồn gốc, quá trình di chuyển chỗ ở đi nơi khác, việc phân chia ruộng đất theo Nghị định số 64/CP, thực hiện cải tạo đồng ruộng và dồn điền đổi thửa, chia lại ruộng đất sau dồn điền đổi thửa và tình hình sử dụng đất hiện nay. Trong năm 2022, UBND phường Đông Lễ đã có báo cáo rà soát, UBND thành phố giao cho Tổ tư vấn giải quyết đơn thư nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết. Qua rà soát, Tổ tư vấn nhận thấy, lịch sử quá trình sử dụng đất và quản lý đất đai tại khu vực này diễn ra trong thời gian dài, qua nhiều thời kỳ, đối tượng sử dụng đất thay đổi khác nhau, hồ sơ, tài liệu liên quan nằm phân tán ở nhiều nơi, nên

rất khó khăn và mất nhiều thời gian trong việc thu thập hồ sơ, tài liệu. Đến nay, UBND phường Đông Lễ chưa thể tổng hợp đầy đủ thông tin, hoàn chỉnh nội dung báo cáo. Quá trình chỉ đạo, UBND thành phố cũng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng không đúng quy định.

Hiện nay, UBND thành phố đang tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu UBND phường Đông Lễ khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, trên cơ sở đó thành phố sẽ phân loại đối tượng để giải quyết dứt điểm vụ việc.

2. Tại Tiết 11.1 thuộc Điểm 11, Mục b, Phụ lục II cử tri phường Đông Giang kiến nghị: *“Hiện nay, trên địa bàn Phường Đông Giang có một số công trình như: đường Trần Nguyên Hãn, đường Hoàng Diệu, Kè sông Hiếu đã thi công nhiều năm nhưng chưa hoàn thành do vướng mắc công tác đền bù GPMB, gây nên tình trạng lãng phí nguồn lực đầu tư công, đề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố rà soát kiểm tra, sớm có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc để công trình trên sớm hoàn thành, đưa vào phục vụ đời sống dân sinh”*.

2.1. Các công trình đường Hoàng Diệu, Kè sông Hiếu trên địa bàn phường Đông Giang do Ban Quản lý dự án GMS thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư nên đề nghị UBND tỉnh giao nội dung này cho Ban Quản lý dự án GMS.

2.2. Công trình đường Trần Nguyên Hãn, gồm 02 giai đoạn:

Công trình đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 27/11/2009, thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 - 2014, Dự án có tổng mức đầu tư: 143,617 tỷ đồng bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn ODA, vốn thu từ đấu giá quỹ đất. Giai đoạn 1, công trình đã hoàn thành các hạng mục: Hoàn thành xây dựng khu tái định cư với diện tích 10,3/10,3ha; Tuyến đường Trần Nguyên Hãn đã đắp đất, san nền đoạn 410m cuối tuyến.

Dự án đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2) được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 12/8/2016; phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 với tổng mức đầu tư: 201,210 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2024. Cho đến nay đang triển khai công tác GPMB toàn tuyến với 102 hộ bị ảnh hưởng GPMB và thi công xây lắp đoạn 1km cuối tuyến, dự kiến hoàn thành công tác GPMB trong năm 2023, hoàn thành thi công công trình trong năm 2024.

3. Tại Tiết 11.2 thuộc Điểm 11, Mục b, Phụ lục II cử tri phường Đông Giang kiến nghị: *“Đập Đại Độ 1 hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp, không có hàng rào bảo vệ tại các cửa xả; không có đèn chiếu sáng”*.

- Để đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa bão khi lũ lụt tràn về, đồng thời phục vụ việc ngăn mặn giữ ngọt cho sản xuất nông nghiệp. Công trình Đập Đại Độ 1 đã được UBND thành phố đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2022 và đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, nâng cấp Đập Đại Độ 1 tại HTX Đông Giang 1, phường Đông Giang.

- Đối với hạng mục đèn chiếu sáng, tại thời điểm đề xuất sửa chữa, nâng cấp Đập Đại Độ 1 của UBND phường Đông Giang và HTX Đông Giang 1 không đề xuất nội dung này. Tiếp thu ý kiến của cử tri phường Đông Giang, thành phố sẽ nghiên cứu xem xét đầu tư theo đúng quy định trong thời gian tới.

4. Tại Tiết 11.2 thuộc Điều 11, Mục b, Phụ lục II cử tri phường Đông Giang kiến nghị: *“Bãi tập kết cát xây dựng nằm trong khu dân cư; tình trạng chăn nuôi gia súc, trâu bò thả rông trong khu dân cư; một số hộ dân lấn chiếm lòng lề đường để dựng rạp đám cưới, phơi thóc vào mùa vụ...”*.

a. Bãi tập kết cát xây dựng nằm trong khu dân cư

Hiện nay, trên địa bàn phường Đông Giang có bãi tập kết cát đang hoạt động tại Khu phố 5 (Khu phố 9 cũ trước đây). Bãi cát hoạt động trên cơ sở Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch vị trí bến bãi tập kết cát sạn trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Quá trình hoạt động bãi cát có gây tiếng ồn, các loại xe vận chuyển ra vào có trọng tải lớn, vận chuyển cát gây rơi vãi ảnh hưởng đến bà con Nhân dân. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Đông Giang kiểm tra, nhắc nhở trực tiếp chủ bãi cát về việc đảm bảo vệ sinh môi trường, trọng tải của phương tiện vận chuyển cũng như quá trình khai thác, tập kết, vận chuyển và hoạt động của bãi tập kết cát. Tiếp thu kiến nghị của công dân, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND phường Đông Giang kiểm tra, theo dõi, xử lý vi phạm kịp thời (nếu có).

b. Tình trạng chăn nuôi gia súc, trâu bò thả rông trong khu dân cư

Liên quan đến nội dung kiến nghị này, UBND phường Đông Giang đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các khu phố tổ chức tuyên truyền về các hành vi vi phạm bị xử lý trong hoạt động chăn nuôi gia súc: Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; Điều 603 của Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra đến từng hộ dân chăn nuôi và tổ chức ký cam kết về việc chấp hành các quy định pháp luật về việc chăn nuôi đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị đối với các hộ dân có chăn nuôi gia súc trên địa bàn. Qua theo dõi, các hộ dân cơ bản chấp hành, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm, UBND phường Đông Giang đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ, 16 đối tượng với số tiền 7.400.000 đồng.

c. Một số hộ dân lấn chiếm lòng lề đường để dựng rạp đám cưới, phơi thóc vào mùa vụ

Hiện nay, việc tổ chức đám cưới của các gia đình trên địa bàn đa số được tổ chức tại các nhà hàng và khuôn viên các nhà văn hoá khu phố, tuy nhiên vẫn còn một trường hợp tổ chức tiệc mời tại gia đình, do trong phạm vi khuôn viên chật hẹp nên một số hộ tự ý dựng rạp có phần lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. UBND phường Đông Giang đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời kiểm tra nhắc nhở một số trường hợp vi phạm nên tình trạng lấn chiếm đường giao thông sử dụng đám cưới ngày càng giảm.

Vào các vụ thu hoạch lúa trên địa bàn, bà con Nhân dân thường tận dụng khuôn viên gia đình và các Nhà văn hoá để phơi thóc. Tuy nhiên vào vụ mùa hè thu thường xuyên xảy ra tình trạng mưa, lụt, số lượng thóc nhiều nên một số bà con tranh thủ một số lề đường để phơi thóc. UBND phường Đông Giang đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở bà con đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình phơi thóc.

5. Tại Tiết 11.3 thuộc Điểm 11, Mục b, Phụ lục II cử tri Đông Giang kiến nghị: *“Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tại các điểm bán hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố có tình trạng bảo kê trong vận chuyển hoa, cây cảnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp kiểm tra để giữ gìn trật tự và an toàn xã hội, đồng thời có biện pháp xử lý hoạt động bảo kê trên”*.

Đối với thông tin “bảo kê” như kiến nghị của cử tri, đến thời điểm hiện tại, Công an thành phố báo cáo hiện nay chưa tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố cáo nào liên quan từ quần chúng Nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động trong phòng ngừa, quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, trong đó có hoạt động “bảo kê” nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản... mang tính chất “bảo kê” nói riêng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong sở hữu tài sản.

Thứ hai, Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bảo kê. Thông tin rộng rãi về đường dây nóng của Công an thành phố (số điện thoại của Trục ban Công an thành phố (02333.852.250) và số điện

thoại của Trục ban Công an phường) trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi tuyên truyền, văn bản thông báo về tội phạm, qua các buổi họp dân phát động phong trào... cho các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và mọi người dân biết, củng cố các hộp thư tố giác tội phạm, tạo thuận lợi cho người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm nói chung, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “bảo kê” nói riêng.

Thứ ba, Lực lượng Công an thành phố quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng trinh sát, CSKV về cơ sở, bám địa bàn, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, rà soát, phát hiện, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động “bảo kê”. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của Nhân dân theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó, có tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “bảo kê”; tập trung thu thập, củng cố chứng cứ, làm rõ thủ đoạn của từng đối tượng trong các vụ việc nhằm điều tra, khám phá nhanh các vụ án có liên quan; phối hợp với VKSND, TAND thành phố truy tố, đưa ra xét xử lưu động để răn đe, phòng ngừa chung.

Thứ tư, Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp bao che, dung túng cho tội phạm, thờ ơ vô cảm trước yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Trên đây là những nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, UBND thành phố kính báo cáo để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- Lưu: VT. *Uant*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Trung